
 
 

 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาการลงพื้นที่ 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี 

 
    เมื ่อวันพุธที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มี  
การประช ุม คร ั ้งท ี ่  ๒๐/๒๕๖๖ โดยมี นายทรงเดช  เสมอคำ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม 
ผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  ( โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ม ีการพ ิจารณา 
ประเด็นสำคัญ ดังนี้  

 ◊ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    นายเฉลา  พวงมาล ัย  โฆษก
คณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มี 
การพิจารณาข้อมูลการขอจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา ของคณะทำงานจัดทำ
รายงานการพ ิจารณาศ ึกษา เก ี ่ ยวก ับการปร ับปร ุ ง โครงสร ้ า งหน ่วยงาน  
ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ รวมทั้ง
พิจารณาข้อมูลเบื ้องต้นในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง ดังกล่าว  
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านใน
ประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการศึกษาในอนาคตหากมีสำนักบริหารการประถมศึกษาแล้ว อนึ่ง คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้มีการจัดเสวนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

      ◊ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษา 
    พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มี 
การพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย
จนถึงระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนในทุกมิติ เพื ่อเป็นระบบให้บริการ  
และจัดเก็บข้อมูลเด็กและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าควรใช้กลไก 
เชิงพื ้นที ่ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล เพื ่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน และควรพิจารณาหากระบวนการหรือวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปด้วย  

และคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจากการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่ 
ในระดับตำบล เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หรือมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา พบว่ามีองค์กร
ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการ คือ สภาเด็กและเยาวชน และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีกำหนดการเดินทาง  
ไปศึกษาดูงาน เพื่อศึกษากระบวนการเลี้ยงดูและจัดการศึกษา รวมถึงสวัสดิการและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐของนักเรียนที่อยู่  
ในความอุปการะของวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 



 
 

ภาพ/ข่าว โดย ณัฐกานต์ - ธวัชชัย 

 ◊ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 

    รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา 
จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การจัดการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๒) การพัฒนาธนาคารหน่วยกิตด้านการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนและแรงงาน 
และ ๓) อาชีวศึกษา : คุณภาพ มาตรฐาน และแรงจูงใจ ซึ ่งได้พิจารณาในบทที ่ ๓  
และคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิ และการพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 ◊ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน 

    คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอ 
เชิงนโยบายความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ 
โดยจากผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประสบปัญหาในการดำเนินการเนื่องจาก 
นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าหารกลางวันจากรัฐไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนเช่นเดียวกับนักเรียนของรัฐ
และท้องถิ่น และโรงเรียนประสบปัญหาในการบริหารจัดการอาหารกลางวัน เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอ
จึงมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ เพราะรัฐจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานด้านการศึกษาควรพิจารณาแนวทางอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  
โรงเรียนเอกชนทุกคนเช่นเดียวกับนักเรียนของรัฐ 

  ◊ พิจารณากำหนดการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการศึกษา เรื ่อง การจัดการศึกษาทางเลือก  
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี 
                       คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการศึกษา 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาประเด็นการดำเนิน
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บทบาทในการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่การสร้างอาชีพ  และศึกษาดูงาน ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษา  
ในประเด็นการจัดการศึกษาทางเลือก ณ โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 
 
 
 

 
  

 
 

 
  

                                                                      
 

 

ภาพ : ณัฐกานต์ / ข่าว : ปรียานุช 


